

ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ (อพ.สธ. – จ.นครสวรรค์)

วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๑๐ – ๑๒.๑๕ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์ชั้น ๓ โดยมี นายฐานุพงษ์ เจริญสุริภิมย์ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

โดย ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรอง หัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ มอบแนวทางการสนองพระราชดำริ แผนแม่บทโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๙) ติดตามผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการ อพ.สธ.- จ.นครสวรรค์ เสนอให้ทางจังหวัดมีนโยบายสนับสนุนให้ องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เป็นต้น มาสนองพระราชดำริ ในโครงการฯ โดยจะต้องวางแผน สำรวจ และเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่ง ทาง อพ.สธ. มีใบงานและโปรแกรมระบบฐานข้อมูล สามารถส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมและนำ โปรแกรมไปใช้ได้ทันที โดยการประสานงานและร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่น หน่วยงาน ภาครัฐต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และ โรงเรียนในท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ช่วยเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงาน “โครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น” และนำไปสู่การจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ตำบล” ซึ่งในแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า ทาง อพ.สธ. สนับสนุนให้ทางองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น สามารถเข้าร่วมสนองพระราชดำริเข้ามาเป็นสมาชิก เช่นเดียวกับงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน ทาง อพ.สธ. จะอบรมการทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้เมื่อสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก และ หากยังไม่ทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไรให้มีการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก ทาง อพ.สธ. เสนอให้มีการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการสนองพระราชดำริของจังหวัดนครสวรรค์ และเชิญ ชวนให้ อบต. และเทศบาลตำบลทั้งหมดภายในจังหวัดนครสวรรค์เข้ารับมารับฟังแนวทางในการ สอนองพระราชดำริ โดยที่ทาง อพ.สธ. ยินดีที่จะมาบรรยายเพื่อทำความเข้าใจ

ทั้งนี้ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ได้เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและ นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ทั่วโลก” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประมวลภาพกิจกรรม

